

รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) ชุมชนสุขภาพดี Healthy City MODELS

<p>องค์ประกอบ 7 ดี / ชื่อตัวชี้วัด</p>	<p>สังคมดี ชุมชนมีมาตรการลด ละ เลิกติ่มสุรา</p>
<p>คำนิยามศัพท์</p>	<p>ชุมชนลด ละ เลิกติ่มสุรา หมายถึง ชุมชนที่ปลอดภัยจากอันตรายจากการติ่มสุรา โดยการป้องกันเด็กและเยาวชนไม่ให้เริ่มการติ่มสุรา และช่วยให้ผู้ที่มีปัญหาจากการติ่มสุรา สามารถลด ละ เลิกสุราได้สำเร็จ โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน</p> <p>มาตรการลด ละ เลิกติ่มสุรา หมายถึง ชุมชนมีการดำเนินงานลด ละ เลิกติ่มสุรา โดยความร่วมมือของภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม โดยมีกิจกรรม ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) มีกิจกรรมสร้างสรรค์ให้แก่เด็กและเยาวชน 2) มีกิจกรรมหรือเข้าร่วมโครงการที่ส่งเสริมให้เกิดชุมชนปลอดเหล้า เช่น หมู่บ้านรักษาศีล 5 งานบุญ งานประเพณี งานเทศกาล ปลอดเหล้า 3) มีการคัดกรอง และสนับสนุนการช่วยเลิกติ่มสุรา 4) มีการตรวจเตือนร้านค้าไม่ให้กระทำผิดกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 5) มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้โทษ พิษภัย และผลกระทบจากการติ่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ <p>กิจกรรมสร้างสรรค์ หมายถึง กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างทำกิจกรรมให้เกิดประโยชน์ทดแทนการนำเวลาไปรวมกลุ่มมั่วสุมติ่มเหล้า โดยอาจจะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จินตนาการ และความสนุกสนาน เช่น การเล่นเกม เล่นดนตรี ศิลปะ กิจกรรมจิตอาสา เป็นต้น</p> <p>ชุมชนปลอดเหล้า หมายถึง ชุมชนมีการเข้าร่วมหรือจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการลด ละ เลิกติ่มสุราของคนในชุมชน จนเกิดเป็นข้อตกลงร่วมกัน เช่น หมู่บ้านรักษาศีล 5 งานบุญ งานประเพณี งานเทศกาล ปลอดเหล้า</p> <p>การคัดกรอง หมายถึง การประเมินพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ที่ติ่มสุราในชุมชนด้วยตนเองหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผ่านเครื่องมือติดตามอย่าง .com หรือ 1B6 Application หรือเครื่องมือที่มีอยู่ในชุมชน</p> <p>สนับสนุนการช่วยเลิกติ่มสุรา หมายถึง ชุมชนหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ความรู้ คำปรึกษา และให้กำลังใจ รวมถึงประสาน ส่งต่อผู้ที่มีปัญหาจากการติ่มสุราเข้าสู่ระบบบำบัดรักษา</p> <p>กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หมายถึง คนในชุมชนร่วมกันเฝ้าระวัง ตรวจสอบการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ในร้านค้าชุมชน ร้านขายของชำ/โชห่วย หรือร้านสะดวกซื้อต่าง ๆ ในประเด็น ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลา 11.00 – 14.00 น. และ 17.00 – 24.00 น. เท่านั้น 2. ไม่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และวันออกพรรษา 3. ไม่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีหรือผู้ที่มีเงินจางจนครองสติไม่ได้

	<p>4. ไม่รับการสนับสนุนสื่อหรือสิ่งของที่มีตราสินค้าเหมือนหรือคล้ายคลึงกับตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์เครื่องตี้มแอลกอฮอล์</p> <p>รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ หมายถึง ชุมชนมีการจัดทำหรือเผยแพร่หรือรณรงค์ความรู้ โทษ พิษภัย และผลกระทบจากการตี้มเครื่องตี้มแอลกอฮอล์ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การอบรม การประชุม LINE เสียงตามสาย Infographic และแผ่นพับ เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ และความเข้าใจ นำสู่การปฏิบัติได้</p>
ค่าเป้าหมาย	ชุมชนมีมาตรการลด ละ เลิกตี้มสุรา 1 ชุมชน/จังหวัด
เกณฑ์การวัด	ชุมชนมีการดำเนินงานอย่างน้อย 3 กิจกรรมจาก 5 กิจกรรม ถือว่าผ่านเกณฑ์
วิธีการวัด	รายงานผลการดำเนินงานของชุมชนตามแบบฟอร์มผ่าน Google form
สูตรการคำนวณ	-
ผู้รับผิดชอบ	<p>หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องตี้มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค</p> <p>ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด :</p> <p>ชื่อ-สกุล : นายแพทย์นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องตี้มแอลกอฮอล์</p> <p>เบอร์โทร : 09 8952 2892</p> <p>ผู้รายงานผล :</p> <p>ชื่อ-สกุล : นางสาวสิริกุล วงษ์สิริโสภาคย์</p> <p>เบอร์โทร : 08 9990 9490</p> <p>ชื่อ-สกุล : นางสาวสุชาทิพย์ ศรีหิรัญ</p> <p>เบอร์โทร : 08 17335880</p> <p>ชื่อ-สกุล : นางสาวพจนา จิตรจ้านงค์</p> <p>เบอร์โทร : 083 9915424</p>

Small Success

	3 เดือน	6 เดือน	9 เดือน	12 เดือน
แผนการดำเนินงาน/ มาตรการสำคัญ	-	- ชุมชนมีการวิเคราะห์ สถานการณ์ และประเด็น ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการดื่ม สุรา โดยการมีส่วนร่วมของ คนในชุมชน - ชุมชนมีการจัดทำ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ชุมชนดำเนินการลด ละ เลิกสุรา	ชุมชนมีการดำเนินกิจกรรมที่ลด ละ เลิกดื่มสุราตามแผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม	จังหวัด/ชุมชน ประเมินผล การดำเนินงานชุมชนตาม เกณฑ์
ผลลัพธ์ที่ต้องการ	-	ชุมชนมีแผนงาน/โครงการ/ กิจกรรมที่ชุมชนดำเนินการ ลด ละ เลิกสุรา	รายงานผลการดำเนินงานตาม มาตรการลด ละ เลิกดื่มสุรา	ชุมชนสามารถดำเนินการ ผ่านเกณฑ์ มาตรการลด ละ เลิกดื่มสุรา

แบบประเมินผลตัวชี้วัด (KPI Template) ชุมชนสุขภาพดี Healthy City MODELS

ตัวชี้วัด : ชุมชนมีมาตรการลด ละ เลิกดื่มสุรา

เป้าหมาย : ชุมชนมีการดำเนินงานอย่างน้อย 3 กิจกรรมจาก 5 กิจกรรม ถือว่าผ่านเกณฑ์

เกณฑ์การประเมิน	ผลการประเมิน	
	มี	ไม่มี
1) มีกิจกรรมสร้างสรรค์ให้แก่เด็กและเยาวชน		
2) มีกิจกรรมหรือเข้าร่วมโครงการที่ส่งเสริมให้เกิดชุมชนปลอดภัย เหล่า เช่น หมู่บ้านรักษาศีล 5 งานบุญ งานประเพณี งานเทศกาล ปลอดภัยเหล่า		
3) มีการคัดกรอง และสนับสนุนการช่วยเลิกดื่มสุรา		
4) มีการตรวจร้านค้าไม่ให้กระทำผิดกฎหมายควบคุมเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์		
5) มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้โทษ พิษภัย และ ผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์		

สรุปผล

- ผ่านตัวชี้วัด : มีการดำเนินการครบและผ่านเกณฑ์ตามองค์ประกอบที่เลือก
- ไม่ผ่านตัวชี้วัด : มีการดำเนินการไม่ครบและไม่ผ่านเกณฑ์ตามองค์ประกอบที่เลือก